

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานและพนักงาน โดยได้มีการเผยแพร่สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อินทราเน็ต อีเมล และช่องทางการสื่อสารภายในอื่น ๆ โดยในปี 2566 ได้มีการจัดอบรมสรุปแนวปฏิบัติระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISMS Policy) ให้กับพนักงาน และจัดทำสื่อวิดีโอสำหรับเรียนรู้ย้อนหลังเผยแพร่ผ่านช่องทางของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบ Private Cloud เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Private Cloud ให้กับพนักงาน มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 73 คน บริษัทยังได้ส่งพนักงานจำนวน 2 คน (CYBER RISK 2023) ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและได้เผยแพร่วิธีปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านอีเมลของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทางธุรกิจจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้มีการทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ด้านสารสนเทศ เพื่อกำหนดขั้นตอน แนวปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ พบเหตุการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์จำนวน 2 เหตุการณ์ โดยบริษัทได้ดำเนินการสอบสวน เหตุการณ์จึงยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ จัดซื้อลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง และดำเนินการมาตรการทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทที่กำหนด รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่พนักงาน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2566

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าภาษีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยยึดถือเป็นข้อกำหนดและความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตาม มีการจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบบัญชี กฎหมายภาษีอากร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการจ่ายภาษีครบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมการดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปบริหารและพัฒนาประเทศชาติอันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม จำนวนทั้งสิ้น 56 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม (2566)		
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	ล้านบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม	-	416
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	83
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ และอื่นๆ	-	(27)
สุทธิ	14	56

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

บริษัทกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดี ให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับคู่ค้าหลัก เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข



8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุม และการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล

ปรากฏตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนกรรมการ 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566 ปรากฏตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 6